

Số: 56/BC.TA

Cái Răng, ngày 10 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Căn cứ Kế hoạch số: 103/KH-HĐND-TT ngày 21/5/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc tổ chức kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nay, Tòa án nhân dân quận Cái Răng báo cáo một số nội dung như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Tòa án có nhiệm vụ là xét xử và giải quyết các loại án xảy ra trên địa bàn quận bao gồm: Hình sự, Dân sự, Hôn nhân, Kinh doanh Thương mại, Lao động và Hành chính; nhằm góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân. Bằng hoạt động của mình, Tòa án nhân dân quận Cái Răng đã góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

2. Tình hình biên chế của đơn vị:

Năm 2024, Tòa án nhân dân quận Cái Răng được giao 18 biên chế (trong đó 10 Thẩm phán, 01 Thẩm tra viên, 06 Thư ký và 01 Kế toán) và 05 hợp đồng. Tòa án nhân dân quận Cái Răng đã kiện toàn được bộ máy lãnh đạo, gồm 01 Chánh án và 02 Phó Chánh án. Biên chế của Tòa án nhân dân quận Cái Răng hiện tại được phân bổ 17/18 đồng chí (trong đó có 10 Thẩm phán, 06 Thư ký và 01 đồng chí Thẩm tra viên kiêm Kế toán) và 04 nhân viên hợp đồng. Trong số biên chế được giao, có 04 đồng chí có trình độ Thạc sĩ Luật, 12 đồng chí có trình độ Cử nhân Luật và 01 đồng chí có trình độ Cử nhân Luật và Kế toán.

Chi bộ Tòa án nhân dân quận Cái Răng có 15/15 đồng chí, trong đó có 15 đảng viên chính thức (gồm 04 nam và 11 nữ), trong đó cấp uỷ có 03 đồng chí (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 chỉ uỷ viên).

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Về kết quả thụ lý, giải quyết các loại vụ việc chung và từng loại vụ việc; (số liệu được tính từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/5/2024):

- Tổng số vụ án thụ lý (hình sự; dân sự; hôn nhân và gia đình; hành chính; kinh doanh thương mại; lao động và áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính): **680** vụ, việc (giảm 56 vụ, việc so với cùng kỳ).

- Tổng số vụ đã giải quyết: **396** vụ, việc (giảm 64 vụ, việc so với cùng kỳ), (chưa bao gồm án tạm đình chỉ 03 vụ, việc).

- Đạt tỷ lệ: 58.24 % (giảm 4,26%) .

- Số vụ, việc còn tồn là 284 vụ, việc¹.

*** Phân tích từng loại án cụ thể:**

a) Công tác giải quyết Án Hình sự:

- Thụ lý: 82 vụ, với 111 bị cáo.

- Giải quyết xong: 73 vụ, với 94 bị cáo. Trong đó: Xét xử công khai 69 vụ với 90 bị cáo (cùng kỳ là 68 vụ, 102 bị cáo) và trả hồ sơ Viện kiểm sát điều tra bổ sung 04 vụ với 04 bị cáo (cùng kỳ là 08 vụ, 12 bị cáo). Xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm 24 vụ (cùng kỳ là 07 vụ).

- Tỷ lệ giải quyết đạt: 89.02%.

- Số vụ việc còn lại: 09 vụ.

b) Công tác giải quyết án Dân sự chung: (gồm án Dân sự; Hôn nhân và gia đình; Kinh doanh thương mại; Lao động và hành chính):

- Thụ lý là: 581 vụ, việc.

- Giải quyết: 306 vụ, việc.

- Tỷ lệ giải quyết: 52.7% (so với cùng kỳ là 56,89%).

- Án tồn: 275 vụ, việc (trong đó có 03 vụ tạm đình chỉ)².

Cụ thể như sau:

+ **Án Dân sự:** Thụ lý 349 vụ, giải quyết 148 vụ (trong đó xét xử là 75; Công nhận sự thỏa thuận là 29 vụ; Đình chỉ vụ án là 29 vụ; Quyết định khác 15), còn tồn 201 vụ. Tỷ lệ giải quyết đạt 42,4%.

+ **Án Hôn nhân và gia đình:** Thụ lý 187 vụ, giải quyết 146 vụ (trong đó xét xử là 58 vụ, Công nhận sự thỏa thuận là 69 vụ; Đình chỉ vụ án là 19 vụ), còn tồn 41 vụ. Tỷ lệ giải quyết đạt 78.07%.

¹ 06 tháng đầu năm 2023, thụ lý là 736 vụ, việc; giải quyết 460 vụ, việc, đạt 62.5%.

² Cùng kỳ thụ lý 624 vụ, việc; giải quyết 355 vụ, việc.

+ *Án Kinh doanh thương mại*: Thụ lý 42 vụ, giải quyết 11 vụ (trong đó xét xử là 07, Công nhận sự thỏa thuận là 01 vụ; Đình chỉ vụ án là 01 vụ; QĐ khác 02), còn tồn 31 vụ. Tỷ lệ giải quyết đạt 26.2%.

+ *Án Lao động*: Thụ lý 02 vụ; giải quyết 01 vụ (Công nhận sự thỏa thuận 01). Đạt tỷ lệ giải quyết 50%.

+ *Án Hành chính*: Thụ lý 01 vụ; Tồn 01 vụ.

c) Áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Thụ lý 17 vụ, với 17 đối tượng bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã giải quyết xong 17 vụ, với 17 đối tượng bị đề nghị. Tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

* Đối với công tác giải quyết án của Trung tâm hòa giải: Thụ lý 347 vụ; giải quyết 333 vụ. Tồn 14 vụ. Đạt tỷ lệ giải quyết 95.96%.

*** Số vụ việc tạm đình chỉ:**

Tổng số vụ việc được tạm đình chỉ (tính đến ngày 31/5/2024) là 03 vụ, việc (tất cả là án dân sự), so với cùng kỳ án tạm đình chỉ giảm 02 vụ, việc.

Tất cả các vụ án tạm đình chỉ đều đúng quy định của pháp luật, về lý do tạm đình chỉ là chờ kết quả ủy thác tư pháp 02 vụ và 01 vụ chờ kết quả giải quyết vụ án khác. Đối với án tạm đình chỉ, lãnh đạo đơn vị luôn chủ động rà soát từng tháng, từng đồng chí, kịp thời tháo gỡ những lý do tạm đình chỉ để kịp thời đưa ra tiếp tục giải quyết theo quy định chung của pháp luật. Không có vụ việc nào tạm đình chỉ không đúng quy định của pháp luật; không có vụ việc nào quá thời hạn xét xử.

2. Việc gửi văn bản tố tụng cho đương sự, các cơ quan tố tụng:

Thời gian qua đơn vị rất quan tâm đến công tác cấp, gửi, tổng đạt các văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự đảm bảo đúng thời hạn, đúng thành phần, hạn chế đến mức thấp nhất việc chậm gửi, gửi không đạt yêu cầu, không hiệu quả làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự, thời gian qua không có trường hợp vi phạm, thiếu sót hoặc có đương sự khiếu nại việc chậm nhận văn bản tố tụng của Tòa án.

Bên cạnh đó, việc gửi các văn bản, quyết định, bản án cho Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các cơ quan khác như Công an quận, Chi cục Thi hành án dân sự quận, Sở Tư pháp được thực hiện đúng thời hạn luật định, đảm bảo đúng quy định và quy chế phối hợp, đảm bảo quyền kiểm sát và thi hành nội dung phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

3. Về công tác hòa giải thành tại Tòa án:

Đối với công tác hòa giải thành đã được lãnh đạo đơn vị triển khai sâu rộng đến toàn thể các đồng chí Thẩm phán trong đơn vị, xác định đây là một trong các tiêu chí quan trọng trong công tác bình xét thi đua cuối năm của tập

thể, cũng như từng cá nhân. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đương sự thỏa thuận, thương lượng, hòa giải thành với nhau, qua đó đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh, hiệu quả, trên nguyên tắc tự định đoạt của đương sự theo tinh thần quy định của pháp luật, hạn chế được việc kháng cáo hoặc khiếu nại kéo dài và ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết. Đồng thời, đảm bảo chất lượng thi hành án đối với những vụ, việc được hoà giải thành. Theo số liệu thống kê thì số vụ việc hoà thành tính đến ngày 31/5/2024 là 177 vụ, việc (đạt 33,01%), trong đó hoà giải thành của tố tụng là 101 vụ việc; hoà giải thành của Trung tâm hoà giải, đối thoại là 76 vụ, việc. Tuy nhiên, việc hoà giải thành đối với các vụ việc dân sự là phụ thuộc vào ý kiến và quyết định của đương sự.

Bên cạnh đó, việc từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm hoà giải, đối thoại thời gian qua được quan tâm, chú trọng, bởi kết quả hoạt động của Trung tâm sẽ góp phần tích cực vào công tác hoà giải thành, giảm khối lượng công việc phải giải quyết của đơn vị.

4. Về hoạt động của Hội thẩm nhân dân:

Về số lượng Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 20 đồng chí³, trong đó đảm bảo có Hội thẩm công tác trong lĩnh vực Đoàn thanh niên, giáo dục, y tế, công đoàn để phục vụ cho công tác xét xử một số vụ án đặc thù theo quy định của pháp luật. Hàng năm, các đồng chí Hội thẩm đã được Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn kỹ năng, chuyên môn cần thiết và trang bị một số văn bản luật phục vụ tốt cho công tác tham gia xét xử.

Do trong quá trình công tác, hiện có 02 đồng chí Hội thẩm chuyên công tác không còn phụ trách lĩnh vực chuyên môn đặc thù, nên đơn vị đã làm quy trình miễn nhiệm đối với 02 đồng chí Hội thẩm này, và đã làm quy trình đề trình Hội đồng nhân dân quận bầu bổ sung 02 Hội thẩm nhân dân mới tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân sắp tới để kiện toàn số lượng Hội thẩm nhân dân đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng và lĩnh vực công tác đáp công tác xét xử cho Tòa án.

Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/5/2024, các Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử 209 vụ. Nhìn chung, các đồng chí Hội thẩm đã tích cực tham gia xét xử theo lịch mời của Tòa án, có vận dụng kỹ năng xét hỏi tại phiên tòa làm rõ được những tình tiết cần chứng minh trong vụ án.

5. Về chất lượng xét xử:

Trong kỳ báo cáo, số vụ việc bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán là 00 vụ (so với cùng kỳ là 02 vụ)⁴.

³ Tăng 04 đồng chí so với nhiệm kỳ 2016-2021.

⁴ Tỷ lệ án huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán quy định chung của Tòa án nhân dân tối cao là không quá 3.0%, tỷ lệ cho phép của TAND thành phố Cần Thơ là không quá 2.0%.

Về chất lượng giải quyết án chung của đơn vị từng bước được nâng cao so với thời gian trước đây, chỉ tiêu này đã được đơn vị quán triệt và chú trọng trong hoạt động chuyên môn. Đồng thời, xác định nâng cao chất lượng giải quyết án là một tiêu chí quan trọng nhất trong xét thi đua của tập thể và từng cá nhân của đơn vị.

Bên cạnh đó, đơn vị rất chú trọng đến công tác tổ chức rút kinh nghiệm, hạn chế những lỗi thường gặp dẫn đến án bị hủy, sửa chung của Toà án thành phố, cũng như của các quận, huyện khác. Đồng thời, phát huy ý kiến của tập thể đối với những án khó, phức tạp cùng nhau tháo gỡ, giao đồng chí Phó chánh án phụ trách chủ động tháo gỡ cùng với đồng chí Thẩm phán được giao hồ sơ phức tạp.

6. Về công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Để nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, đơn vị rất chú trọng đến công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, cụ thể là thu thập chứng cứ làm cơ sở giải quyết vụ án, nhất là Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân các phường, Phòng, Ban chuyên môn trên tinh thần phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời thu thập chứng cứ thông tin làm cơ sở giải quyết các vụ án được khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp tốt với Viện kiểm sát nhân dân quận trong công tác giải quyết những vụ án hình sự phức tạp, dư luận quan tâm, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong vận dụng pháp luật. Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với Viện kiểm sát quận trong công tác tổ chức phiên tòa mẫu, phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, cũng như tổ chức phiên tòa trực tuyến theo yêu cầu.

Tính đến ngày 31/5/2024, đơn vị đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận tiến hành xét xử được 22 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp (trong đó 22 phiên tòa đều là hình sự), vượt 13 phiên tòa so với chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng của quận, nhất là Viện kiểm sát và Công an quận, thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các Quy chế phối hợp hoặc đề xuất xây dựng Quy chế phối hợp, qua đó từng bước phát huy tốt vai trò của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử của đơn vị.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số: 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Thông tư liên tịch số: 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BTP ngày 15/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến, đơn vị đã triển khai thực hiện; phối

hợp với Viện kiểm sát và Công an quận, Nhà Tạm giữ - Công an quận thống nhất phương pháp và cách thức tiến hành nhằm đạt chỉ tiêu và kết quả theo yêu cầu⁵. Tính đến thời điểm 31/5/2024 thì đơn vị đã hoàn thành 28 phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến, vượt 08 phiên tòa (22 phiên tòa hình sự và 06 phiên họp xét cai nghiện). Các phiên tòa được diễn ra trang nghiêm, đúng quy định của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng được đảm bảo. Ngoài ra, đơn vị còn giải quyết được 02 vụ theo thủ tục rút gọn. Qua đó, góp phần đáp ứng linh hoạt, giảm chi phí và thời gian đi lại của người tham gia tố tụng.

Việc đơn vị linh hoạt trong việc tổ chức 100% các phiên họp xét cai nghiện bằng hình thức trực tuyến đã góp phần tích cực trong việc hạn chế mất thời gian trích xuất đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cũng như của người tham gia phiên họp.

7. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo:

Thực hiện phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và để kịp thời giải quyết những kiến nghị, yêu cầu của nhân dân. Tòa án nhân dân quận Cái Răng đã đề ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình tiếp công dân, cán bộ, công chức trong đơn vị luôn lịch thiệp, nhã nhặn, kiên trì giải thích theo quy định của pháp luật để người dân hiểu.

Công tác giải quyết đơn khiếu nại: Trong kỳ nhận 02 đơn khiếu nại và đã giải quyết xong 02 đơn (so với cùng kỳ là 02 đơn), nội dung đơn khiếu nại phần lớn về thủ tục tố tụng, yêu cầu thu thập thêm tài liệu, chứng cứ. Kết quả giải quyết các nội dung khiếu nại là không có cơ sở và căn cứ nên đơn vị đã ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại đúng theo quy định, có tiến hành xác minh, theo đó có nội dung không chấp nhận nội dung khiếu nại của đương sự.

Hàng tuần đơn vị đều có bố trí sắp lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo vào các ngày thứ 6 hàng tuần, qua đó để kịp thời tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của công dân, không để xảy ra các điểm nóng.

Công tác giải quyết đơn tố cáo: Trong kỳ đơn vị không có nhận đơn tố cáo của công dân.

8. Công tác thi hành án hình sự:

Trong thời gian từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/5/2024, Tòa án nhân dân quận Cái Răng đơn vị đã thụ lý 125 người bị kết án, trong đó: đã ra quyết định ủy thác thi hành án cho Tòa án khác là 16 người, ra quyết định thi hành án 103

⁵ Theo tiêu chí xét thi đua của TAND TP. Cần Thơ thì mỗi Thẩm phán tại đơn vị phải tiến hành xét xử ít nhất 02 phiên tòa trực tuyến (bao gồm các loại án) trong năm 2024.

người; các trường hợp khác là 6. Việc ra các quyết định thi hành án phạt tù đúng thời gian luật định và có lập sổ đầy đủ gửi về địa phương theo dõi kịp thời.

9. Về công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử và truy cập phần mềm trợ lý ảo của Tòa án:

Thực hiện Nghị quyết số: 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc công bố bản án, quyết định. Trong kỳ báo cáo, Tòa án nhân dân quận Cái Răng đã công bố tổng cộng 280 bản án, quyết định đủ điều kiện công bố trên Cổng thông tin điện tử của ngành Tòa án.

Ngoài ra, các đồng chí trong đơn vị đã sử dụng, tương tác trong phần mềm Trợ lý ảo của Tòa án nhân dân tối cao tổng cộng 38.245 lượt. Bình quân mỗi Thẩm phán truy cập 3.824 lượt. Tương tác, đóng góp tình huống pháp lý, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, bình luận trên phần mềm trợ lý ảo 959 câu hỏi, câu trả lời.

10. Các mặt công tác khác:

Tòa án nhân dân quận Cái Răng tiếp tục triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Công tác triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị và văn bản khác của Đảng, Thành ủy, Quận ủy được thực hiện nghiêm túc, đúng trọng tâm, nội dung yêu cầu. Ngoài việc tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến toàn thể các cán bộ, công chức của đơn vị nghiêm túc thực hiện, còn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 04/4/2024 của Thành ủy Cần Thơ về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng và thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, phân công bộ phận Văn phòng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận, thụ lý đơn khởi kiện, hồ sơ vụ án, lưu trữ đúng quy định, lãnh đạo trong việc phân công Thẩm phán, Thư ký giải quyết các vụ án thuộc thẩm quyền. Việc báo cáo chính xác số lượng, chất lượng, tiến độ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ đã giúp lãnh đạo theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo kịp thời, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại, làm cơ sở xem xét thi đua, khen thưởng đúng quy định.

Đối với công tác tổng hợp, báo cáo thống kê ngày càng được cải thiện, thực hiện chuyên nghiệp, kịp thời, đảm bảo nội dung theo quy định. Các công

tác khác như văn thư, lưu trữ, phục vụ các buổi làm việc, các phiên tòa xét xử, đều đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Ngoài ra, đơn vị còn tham gia viết, đăng 06 bài viết trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ và trên tạp chí Tòa án nhân dân về hoạt động của đơn vị.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác xét xử, đơn vị còn tham gia các phong trào của địa phương, Quận uỷ, Liên đoàn lao động quận và Tòa án nhân dân cấp trên tổ chức như: phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giao lưu giữa các đơn vị, ban ngành; tham gia phong trào “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, ngày 08/3 do Tòa án thành phố Cần Thơ và Công đoàn quận Cái Răng tổ chức. Tích cực đóng góp vật chất vào các loại quỹ như quỹ nghĩa tình ngành Tòa án (2.200.000đ), quỹ phòng chống thiên tai (455.000đ), quỹ vì người nghèo (2.200.000đ), chăm lo Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, v.v... Ngoài ra, còn phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống, tinh thần của công chức và người lao động trong đơn vị như thực hành tiết kiệm để tăng thu nhập, tổ chức góp vốn xoay vòng hàng tháng, tặng hàng chục suất trợ cấp khó khăn kịp thời (mỗi suất từ 500.000đ đến 1.000.000đ) cho công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc ốm đau đột xuất. Cạnh đó, vào đầu mỗi năm học, cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn còn vận động công chức, người lao động và các mạnh thường quân tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi phần quà gồm 10 quyển tập và 100.000đ nhân dịp khai giảng năm học mới, qua đó đã tạo được nhiều tình cảm, hình ảnh đẹp của đơn vị trong nhân dân cũng như các cấp chính quyền.

Về công tác tài chính, đơn vị sử dụng đúng chế độ kinh phí được ngân sách Nhà nước cấp, địa phương hỗ trợ, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Làm tốt công tác dự toán, quyết toán và quản lý tốt tài sản công, không làm hư hỏng, mất mát. Về công tác xây dựng ngành, thực hiện tốt việc quản lý công chức; nội bộ đoàn kết tốt.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Về số lượng biên chế:

Về cơ cấu tổ chức của đơn vị hiện đã được kiện toàn về chức danh lãnh đạo, qua đó đảm bảo công tác chuyên môn hoá, cũng như lãnh chỉ đạo trong hoạt động chung của đơn vị. Số lượng biên chế của đơn vị hiện nay còn thiếu 01 chức danh Kế toán so với số lượng được phân bổ, hiện đang được Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố xem xét để bổ sung. Mặc dù, số lượng vụ việc đơn vị thụ lý giải quyết tăng hàng năm trong khi số lượng biên chế được phân bổ chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ xét xử của đơn vị, nhưng lãnh đạo Tòa án nhân dân quận Cái Răng đã tổ chức, phân công, sắp xếp cho từng đồng chí với những công việc

cụ thể và khoa học, nhờ đó đã đạt được những kết quả cao trong công tác chuyên môn.

Ngoài ra, hầu hết các đồng chí Thẩm phán có thời gian bổ nhiệm từ 05 năm trở lên nên có kinh nghiệm, bản lĩnh trong công tác giải quyết án, qua đó góp phần tích cực vào hoạt động nâng cao chất lượng và số lượng giải quyết án của đơn vị hiện tại cũng như thời gian tới. Đồng thời, đơn vị phát huy vai trò của người đứng đầu, ý kiến của tập thể qua đó cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, khó khăn, dư luận quan tâm, đảm bảo chất lượng giải quyết các loại án ngày càng cao.

Đầu năm 2024, số lượng biên chế được Ban Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố bổ sung thêm 02 đồng chí Thư ký, tuy nhiên so với số lượng biên chế được giao hiện vẫn còn thiếu 01 biên chế. Bên cạnh đó, có 01 đồng chí theo học Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 02 đồng chí học Lớp trung cấp lý luận chính trị, 01 Thư ký học nghiệp vụ xét xử, 02 đồng chí Thư ký mới được nhận nhiệm vụ (trong đó có 01 Thư ký đang trong thời gian tập sự) và 01 đồng chí Thẩm phán sức khỏe kém (đang bị suy thận giai đoạn cuối), phần nào đã ảnh hưởng đến kết quả giải quyết khối lượng công việc chung của đơn vị. Trong khi khối lượng vụ việc thụ lý giải quyết ngày càng tăng, điều này đã tạo ra một áp lực rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các mặt công tác khác của đơn vị, cũng như thời gian còn lại của năm thi đua đặt ra yêu cầu cán bộ, công chức của đơn vị phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chung của ngành giao.

- Về kết quả giải quyết các loại án:

Mặc dù, số lượng vụ án thụ lý giảm 56 vụ việc, số vụ việc giải quyết giảm 64 vụ việc so với cùng kỳ, nhưng đáng chú ý là chất lượng giải quyết án khi có kháng cáo đều đạt chất lượng tốt, không có án hủy, sửa do lỗi chủ quan. Qua đó, cho thấy chất lượng giải quyết án đã được đơn vị quán triệt và thực hiện có hiệu quả, đây là sự nỗ lực rất lớn của từng đồng chí Thẩm phán của đơn vị trong thời gian qua, trong khi bản chất của các vụ việc tranh chấp ngày càng phức tạp, gay gắt, sự không hợp tác, cố tình kéo dài, thậm chí có hành vi chống đối trong hoạt động tố tụng của đương sự có xu hướng ngày càng tăng.

Đối với công tác xét xử án dân sự đảm bảo khách quan, công tâm, giải quyết toàn diện các ý kiến, yêu cầu của đương sự, chú trọng công tác thu thập đầy đủ, toàn diện chứng cứ làm cơ sở giải quyết vụ án. Kịp thời đưa ra xét xử những vụ án phức tạp, thụ lý nhiều năm, đối với án tạm đình chỉ tính đến thời điểm hiện tại là 03 vụ (so với trước đây là 05 vụ). Trong đó, đáng chú ý số vụ việc thụ lý từ tháng 10 năm 2023 trở về trước hiện đơn vị chỉ còn 17 vụ, việc, và đang quyết tâm giải quyết dứt điểm trước ngày 30/9/2024.

Đối với công tác xét xử án hình sự đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, tuyệt đối không có trường hợp nào oan, sai, góp phần tích cực ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kịp thời phối hợp với Viện Kiểm sát và Công an quận đưa ra xét xử những vụ án phức tạp, tội phạm có tổ chức, dư luận quan tâm, tội phạm mới phát sinh. Trong hoạt động xét xử vận dụng và nâng cao nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, quyền bào chữa của bị cáo, thực hiện đúng quy định về yêu cầu cử người bào chữa cho bị cáo là người chưa thành niên phạm tội hoặc bị nhược điểm về tâm thần để đảm bảo quyền của bị cáo khi tham gia tố tụng.

Ngoài ra, công tác hoà giải trong giải quyết án dân sự chung được chú trọng và giải quyết tăng so với trước đây.

Tuy nhiên, về công tác giải quyết án vẫn còn có một số hạn chế nhất định như sau:

+ Một số vụ việc còn chậm đưa ra giải quyết theo thời hạn quy định chung của pháp luật.

+ Các tranh chấp dân sự ngày càng phức tạp, số vụ việc tranh chấp liên quan đến bất động sản là quyền sử dụng đất như thừa kế, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, liên quan đến tài sản hình thành trong tương lai là các nền đất được cấp theo quyết định thu hồi đất, tài sản liên quan đến các dự án, tình trạng thực hiện các giao dịch liên quan đến chính sách tái định cư (mua bán lúa non), giao dịch giả cách, v.v... vẫn còn nhiều, có chiều hướng tăng lên, phức tạp, tinh vi hơn so với trước đây.

+ Đối với án hình sự về các tội phạm ma túy, số vụ án liên quan đến tính mạng, sức khỏe đang có xu hướng tăng, tội phạm có tổ chức, người phạm tội dưới 18 tuổi, phạm tội có tính chất côn đồ, ngoan cố, chống người thi hành công vụ, ý thức phạm tội thể hiện sự quyết liệt, cùng chung nhóm đối tượng, có xu hướng ngày càng tăng.

- Về cơ sở vật chất:

Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại cơ sở vật chất, cũng như trang thiết bị đã đáp ứng cơ bản nhu cầu công tác của các đồng chí trong đơn vị. Trong năm 2024, đơn vị được Tòa án nhân dân Tối cao trang bị cơ sở vật chất cho phòng xử án Dân sự, phòng Thư ký, Thẩm phán.

Tuy nhiên, hiện nay còn một số bảng, biểu Tòa án nhân dân Tối cao vẫn chưa bố trí đủ cho đơn vị. Trong khi đơn vị chưa có nguồn kinh phí để mua sắm để bổ sung.

Ngoài ra, trang thiết bị phục vụ công tác xét xử trực tuyến hiện nay phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Tòa án nhân dân thành phố; hiện đơn vị đã đề xuất và dự

toán cụ thể xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân Quận Cái Răng phân trang thiết bị này.

*** Một số nguyên nhân rút ra:**

Chủ quan:

Được sự quan tâm hỗ trợ chuyên môn của Tòa án nhân dân thành phố; sự hỗ trợ của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận; cũng như sự hiệp đồng phối hợp và hỗ trợ thu thập chứng cứ của các Phòng, Ban ngành và các cơ quan trong khối nội chính của quận.

Lãnh đạo đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nêu gương, phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong nội bộ. Cá nhân từng đồng chí trong đơn vị, nhất là các đồng chí Thẩm phán nâng cao ý thức trách nhiệm, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chung.

Bên cạnh đó, vẫn còn nguyên nhân chủ quan, một vài Thẩm phán chưa thật sự mạnh dạn đưa ra xét xử kịp thời những vụ án phức tạp.

Khách quan:

Về biên chế hiện còn thiếu so với chỉ tiêu phân bổ, một số đồng chí tham gia học tập chính trị, chuyên môn nên ảnh hưởng phần nào đến khối lượng công việc chung mà đơn vị phải giải quyết.

Bên cạnh đó, sự không hợp tác, cố tình kéo dài của đương sự, nhất là bị đơn trong vụ án ngày càng gay gắt, trong khi các tranh chấp dân sự ngày càng phức tạp, văn bản điều chỉnh đối với lĩnh vực chuyên môn có nhiều thay đổi nên ảnh hưởng phần nào đến tỷ lệ và chất lượng án giải quyết.

Mặt khác, các tài liệu chứng cứ do cơ quan, tổ chức cung cấp cho Tòa án phục vụ cho công tác giải quyết án đôi khi còn chậm, ảnh hưởng phần nào đến thời gian giải quyết.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Phương hướng:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên, cấp ủy địa phương. Tiếp tục vận động công chức và người lao động trong đơn vị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao tinh thần của đội ngũ đảng viên, công chức, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch sát, hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu đề ra. Kiểm tra, đôn đốc đối với công tác giải quyết án của từng đồng chí Thẩm phán.

Tiếp tục rà soát và tập trung, đẩy mạnh chất lượng và số lượng giải quyết án, cố gắng hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của ngành đặt ra.

Hiệp đồng và nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan hành chính, cơ quan chuyên môn của địa phương để kết quả thu thập chứng cứ đạt hiệu quả cao nhất, nhanh nhất.

Bên cạnh đó, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân quận tổ chức phiên tòa rút gọn theo yêu cầu cải cách tư pháp của Nghị quyết số: 49-NQ/TW ngày 02/6/2015 và Chỉ thị số: 01/2017/CT-CA ngày 16/01/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Mạnh dạn đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn đối với những vụ án đủ điều kiện theo quy định, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết án.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, nhất là hoạt động quản lý và thống kê án của đơn vị, tiến tới từng bước số hóa hồ sơ trong công tác lưu trữ. Tiếp tục việc công bố bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

Thực hiện công khai, minh mạch các hoạt động của đơn vị theo quy định pháp luật. Nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức của ngành Tòa án. Quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản công đúng quy định, đồng thời phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Kịp thời giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đảm bảo đạt 100%). Trong công tác xét đơn có thẩm tra, xác minh thận trọng, chính xác, xử lý dứt điểm, rõ ràng. Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực trong công tác và lối sống của cán bộ, công chức trong đơn vị.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục lãnh đạo rà soát án dân sự đang giải quyết, giải quyết dứt điểm các vụ án tồn thụ lý từ năm 2023 trở về trước (17 vụ, việc thụ lý trước tháng 10 năm 2023); quan tâm chỉ đạo để kịp thời đưa ra giải quyết những vụ việc tạm đình chỉ khi lý do không còn.

Đồng thời, kiểm tra những nhiệm vụ, chỉ tiêu khác của ngành, của Tòa án nhân dân thành phố yêu cầu, phấn đấu cuối năm đạt, vượt các chỉ tiêu chung.

Tăng cường tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết án, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử trong thời gian tới. Phát huy lợi thế của từng đồng chí Thẩm phán trong giải quyết một số vụ án phức tạp.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, nhất là chất lượng hòa giải thành của Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tháo gỡ những khó khăn, cũng như những hạn chế của Trung tâm.

Về công tác chuyên môn, phấn đấu trong năm thi đua 2024 kết quả giải quyết chung các loại án đạt từ 90% trở lên, cụ thể: Án Dân sự, Hôn nhân và Gia đình, Kinh doanh - Thương mại, Lao động đạt từ 85% trở lên; Án Hành chính đạt 100%; kết quả áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại tòa đạt từ

100%; giải quyết án tại TTHG đạt 100%; án Hình sự đạt 95%; 100% các bản án, quyết định của Tòa án được ban hành trong hạn luật định; số lượng án hòa giải thành đạt từ 55% trở lên so với lượng án giải quyết; đối với án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán dưới 1,5% án giải quyết; 100% Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và đủ điều kiện được công bố và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao; 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm; xét xử ít nhất 25 phiên tòa theo hình thức trực tuyến; 25 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua của ngành, của Tòa án thành phố và các phong trào thi đua của các cơ quan, ban, ngành quận phát động, nhất là những đợt phát động thi đua ngắn hạn nước rút cuối năm.

3. Một số đề xuất, kiến nghị:

Để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như hoàn thiện cơ sở vật chất của đơn vị trong thời gian tới, đơn vị Tòa án nhân dân quận có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

- Kiến nghị Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị để đơn vị tổ chức phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến, truyền thanh trực tiếp đối với một số loại án, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật, cũng như công tác phòng ngừa tội phạm trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- HĐND quận;
- Lưu: VP.



CHÁNH ÁN

Thái Mỹ Nhung